

Số: /KH-UBND

Hà Giang, ngày tháng năm

## KẾ HOẠCH

**Triển khai thực hiện Kế hoạch số 332-KH/TU ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang**

Căn cứ Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới;

Thực hiện Kế hoạch số 332-KH/TU ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là *Chỉ thị số 17 - CT/TW*);

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

#### 1. Mục đích

Quán triệt, nắm vững, thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Chỉ thị 17-CT/TW và Kế hoạch số 332-KH/TU ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là *Kế hoạch số 332-KH/TU của Tỉnh ủy*).

Phát huy các kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng sống còn đối với sức khỏe, hạnh phúc của từng người dân, giống nòi dân tộc và sự phát triển của đất nước; từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập cả về thể chế và thực thi pháp luật của công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong thời gian tới.

#### 2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố khẩn trương tổ chức quán triệt đầy đủ, toàn diện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 17-CT/TW và Kế hoạch số 332-KH/TU của Tỉnh ủy, nhất là các chủ trương, chính sách mới về quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW và Kế hoạch của UBND tỉnh, trong đó cần rà soát, lồng ghép với nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ được giao tại các chương trình, đề án, kế hoạch khác để tránh trùng lặp, chồng chéo, lãng phí nguồn lực khi thực hiện; hàng năm tổng hợp, báo cáo về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trên phạm vi toàn tỉnh gửi về Sở Y tế tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Xác định rõ nhiệm vụ chỉ đạo đối với hoạt động bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm của các sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị.

## **II. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT CHỈ THỊ VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH**

Thời gian hoàn thành: Tháng 4/2023

### **III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP**

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quản lý bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, gồm các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin, tuyên truyền, biểu dương các doanh nghiệp, tôn vinh các sản phẩm bảo đảm tốt chất lượng an toàn thực phẩm; các tổ chức, đơn vị có thành tích tốt trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; công khai các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, kịp thời thông tin các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm theo quy định; phát động phong trào toàn dân thực hiện tố giác các hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm; tẩy chay các sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực và lợi ích nhóm trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm. Phát huy vai trò của các hợp tác xã, hiệp hội, ngành hàng trong liên kết, hỗ trợ sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ thực phẩm an toàn, chất lượng.

2. Xác định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; bảo đảm kiểm soát các yếu tố đầu vào gây nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm; nhanh chóng ứng dụng, chuyển giao công nghệ, xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng; phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất được nguồn gốc để người dân được sử dụng thực phẩm an toàn, bền vững, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vụ việc vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm.

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác an ninh, an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ từ tỉnh đến cơ sở. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Thực hiện phân cấp, phân quyền, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, phối hợp của cơ quan, đơn vị làm công tác an ninh, an toàn thực phẩm bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

4. rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; tổng kết việc thực hiện Luật An toàn thực phẩm và tập trung xây dựng, triển khai các chính sách, chế tài, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật trong việc bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia.

## **IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ngành, địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

## **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương**

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm tại địa phương.

Xây dựng quy chế hoạt động, thực hiện phân cấp, phân quyền, đổi mới phương thức phối hợp quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị làm công tác an ninh, an toàn thực phẩm, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả; Tăng cường kiểm tra, giám sát, việc thực hiện chính sách về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện chính sách, văn bản pháp luật, chế tài xử lý vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm, sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong tất cả các khâu, từ nguyên liệu đến sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.

Tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Tham mưu xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, kiểm nghiệm, bảo đảm truy xuất nguồn gốc thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

#### **1.1. Sở Y tế**

Tiếp tục nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch; hàng năm tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

#### **1.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

Tham mưu có chính sách khuyến khích đầu tư kết cấu hạ tầng, đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và tập trung ưu tiên phát triển các mô hình sản xuất chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng, phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất được nguồn gốc.

Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi trong sản xuất nông lâm thủy sản. Tăng cường thanh tra đột xuất cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản và liên kết chuỗi thực phẩm an toàn.

#### **1.3. Sở Công Thương**

Xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng; kêu gọi, thu hút đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, hình thành mạng lưới logistics, bảo quản, chế biến, thương mại điện tử ở nông thôn. Phát huy vai trò của các hợp tác xã, hiệp

hội ngành hàng trong liên kết, hỗ trợ sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ thực phẩm an toàn, chất lượng;

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các ban ngành, cơ quan đề xuất, xây dựng các biện pháp hiệu quả, quyết liệt để phòng, chống nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhái đang lưu thông trên thị trường.

## **2. Sở Tài chính**

Căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách địa phương, trên cơ sở nhiệm vụ giao trình UBND tỉnh bố trí kinh phí trong dự toán giao hàng năm cho các cấp, các ngành từ các nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch.

## **3. Sở Nội vụ**

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các sở, ngành, cơ quan liên quan trong việc thẩm định kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm từ tỉnh đến cơ sở;

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các sở, cơ quan liên quan thẩm định kế hoạch, chỉ tiêu biên chế cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định.

## **4. Công an tỉnh**

Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm; chủ động phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh phong trào quần chúng phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm. Có chính sách thỏa đáng, kịp thời khen thưởng và biện pháp phù hợp để bảo vệ người tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm.

## **5. Sở Khoa học và Công nghệ**

Chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, bảo đảm truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

## **6. Sở Tài nguyên và Môi trường**

Xây dựng cơ sở quản lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm.

## **7. Sở Thông tin và Truyền thông**

Tăng cường quản lý, hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, thường xuyên tuyên truyền các nội dung được nêu trong Chỉ thị số 17-CT/TW; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn những hành vi ảnh hưởng xấu đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, nhất là trên môi trường internet và mạng xã hội.

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình nhằm tuyên truyền quảng bá các mô hình sản xuất, cách chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn. Lên án các hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm, tẩy chay các sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm.

## **8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng**

Tăng cường phối hợp với các sở, ngành chủ động, chỉ đạo triển khai kế hoạch phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Xây dựng chương trình giám sát thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW. Tích cực tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Lồng ghép nội dung công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm.

Các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chính sách hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ứng dụng công nghệ cao và kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm.

## **9. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh**

Hỗ trợ, ưu tiên cấp tín dụng cho các hộ sản xuất thực phẩm an toàn, nhất là các hộ nghèo và đối tượng chính sách.

## **10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố**

Chỉ đạo việc triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương, đơn vị.

Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; tăng cường, chủ động kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm tại cơ sở theo phân cấp quản lý.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả./.

### ***Nơi nhận:***

- TTr Tỉnh ủy (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- BCĐLN TƯ ATTP – Bộ Y tế;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ CSSKND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;
- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- VnptiOffice;
- Lưu: VT, KTTH, NCPC, VHXH.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Đức Quý**